
 

       รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2568 

ของ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
______________________________ 

เวลาและสถานท่ี  

 ประชุมเมื อวนัพฤหัสบดีที     เมษายน      เวลา   .   น. ในรูปแบบผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์           

(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม   ชั น    บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ูเพลส (B.U. Place) เลขที     ,     ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ  ประธานกรรมการบริษทั  

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั  กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3. นางกอบบุญ ศรีชยั  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง  

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 

4. ศ.นพ.บญัชา ชื นชูจิตต ์  ประธานกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี ยง  

5. ม.ร.ว.เพญ็ศิริ จกัรพนัธุ์  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 

6. นายวิบูลย ์อุตสาหจิต   กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที บริหาร  
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7. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์ กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

8. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์  กรรมการบริษทั 

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 

9. นายณรัล วิวรรธนไกร   กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี ยง  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวยลวรรณ เอี ยมอลงกรณ์  หวัหนา้เจา้หนา้ที การเงิน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้น 

 บญัชีและการเงิน  

2. นางสาวกุลศิริ จงวิวฒันธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

3. นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

4. นางสาวนิธิกานต ์ศุภะกลิน ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

5. นายปริญ เอกมโนชยั  เลขานุการบริษทั 

 กรรมการที เขา้ร่วมประชุมในครั งนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ     (นางกอบบุญ ศรีชัย ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมโดยผา่นสื ออิเลก็ทรอนิกส์) 

 นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหน้าที เป็นประธานในที ประชุม (“ประธานฯ”) 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และแถลงต่อที ประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์

ดว้ยตนเอง จาํนวน    ราย นับเป็นจาํนวนหุ้น  ,   ,     หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจาํนวน 

977 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น    ,   ,    หุ้น รวมจาํนวนผูที้ เขา้ร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ทั งหมด

จาํนวน     ราย รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน    ,   ,    หุ้น  นบัเป็นร้อยละ   .     ของหุ้น

ที จาํหน่ายได้ทั งหมด ซึ งรวมกันไม่น้อยกว่า   ใน   ของจาํนวนหุ้นที จาํหน่ายแล้วทั งหมดของบริษัท 

(1,282,499,124 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี      และเมื อจาํนวนหุน้และผูถื้อหุน้ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม 

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชยั เลขานุการบริษทั ทาํหน้าที เป็นเลขานุการในที ประชุม

เพื อช่วยดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ที เกี ยวขอ้ง 

และขอใหอ้ธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน 
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นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในท่ีประชุม ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบว่าโดยการประชุมในครั งนี จะ

เป็นการจดัประชุมในรูปแบบผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั น ซึ งจะอยู่ภายใต้

กฎหมายและหลกัเกณฑที์ เกี ยวขอ้งในการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี บริษทัไดใ้ห้บริษทั ควิดแลบ 

จาํกัด ซึ งเป็นผูใ้ห้บริการที ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสํานักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผูจ้ดัการระบบการประชุมในครั งนี  โดยจะทาํการถ่ายทอดสดจากสถานที 

จดัประชุม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กฎหมายกาํหนด อีกทั งบริษทัฯ มีการบนัทึกภาพการประชุมใน

ลกัษณะสื อวีดีทศัน์ 

เลขานุการในท่ีประชุม ไดก้ล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูแ้ทนจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด ใน

ฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัที เขา้ร่วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื อกล่าว

แนะนาํครบทุกท่านแลว้จึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม  

เลขานุการในท่ีประชุม  เบื องตน้เพื อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที ดีเกี ยวกบัการดูแลสิทธิของผู ้

ถือหุ้น บริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื องเพื อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื อ

บุคคลที มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื อรับการพิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ในระหว่างวนัที  

   ธันวาคม      ถึงวนัที     กุมภาพนัธ์      โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที ไดเ้ปิดเผย

บ นเว็บ ไซ ต์ของบ ริษัท ฯ (https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/) ซึ ง เมื อพ้น

กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจาํนงเสนอเรื องดงักล่าวมาแต่อยา่งใด  

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี      ในครั งนี  มีวาระการประชุมรวมทั งสิ น   วาระ 

ดงัมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมที ไดน้าํเสนอต่อผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้                   

ในการออกเสียงลงคะแนนในที ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที ตนถือ 

โดยใหน้บัหนึ งหุน้ต่อหนึ งเสียง 

- สําหรับผูถื้อหุ้นที มาประชุมดว้ยตนเองโดยการผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และผูรั้บมอบฉันทะตาม

หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นดว้ย   

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

-  ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ที ปรากฏชื อตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุน ต่างประเทศ และแต่งตั ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นซึ งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ 

 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที ประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ท่านที ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงขอให้ทาํเครื องหมายใน

ช่อง   ไม่เห็นดว้ย หรือ   งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที 

ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทั งหมด และส่วนที เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที เห็นดว้ย  
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สําหรับวาระที    ซึ งเป็นวาระพิจารณาอนุมติัเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระนั น 

บริษทัจะนบัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทั งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

ทั งนี  จะมีการลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป 

การเขา้ร่วมประชุมโดยการผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี แจงขั นตอนการเขา้ร่วมผ่านหน้า

หนงัสือเชิญประชุมซึ งส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ และประชุม การซักถาม การตอบขอ้ซกัถามและการ

ลงคะแนนเสียงนั น ก็ไดมี้การชี แจงรายละเอียดให้กบัผูถื้อหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเขา้

ประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์และ website ของบริษทั  ซึ งระบุอยู่ในสิ งที ส่งมาดว้ยลาํดบั

ที  7, 8 และ 9 ของหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ในลาํดบัต่อไปผมขอเชิญท่านประธานครับ                      

ประธานฯ กล่าวว่าตามที ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบเรื องการออกเสียงลงคะแนนตามที ไดชี้ แจงไป

แลว้ และเพื อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางที ดีในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที กล่าวถึงการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผูก้าํกับการประชุมผูถื้อหุ้นที เป็นกลาง เพื อตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที ปรึกษากฎหมาย หรือผูส้อบบญัชี ในการประชุมในครั งนี จึง

เชิญผูแ้ทนจากบริษทัผูส้อบบัญชีจากสํานักงานอีวายได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์เป็น

กรรมการที นบัคะแนนเสียงในครั งนี   

1. นางสาวนิธิกานต ์ศุภะกลิน  ผูแ้ทนจากสาํนกังานสอบบญัชี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2567 

ประธานฯ      ขอให้เลขานุการในที ประชุมชี แจงรายละเอียดใหแ้ก่ที ประชุมทราบ 

เลขานุการในท่ีประชุม ชี แจงต่อที ประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั งที   /     เมื อ

วนัที     กรกฎาคม      และไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม

ครั งนี ในรูปแบบ QR code ทั งนี  รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครั งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไวอ้ย่าง

ถูกตอ้งตรงตามมติของผูถื้อหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงาน

การประชุม 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่ 

 เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที ประชุมจึงได้ชี แจงลงคะแนนในวาระนี  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    และมาตรา     แห่ง พรบ. บริษทัมหาชน กาํหนดให้ “มติของที ประชุมผู ้

ถือหุ้นนั นให้ชี ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที 

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ นอีกหนึ งเสียงเป็นเสียงชี ขาด จึงขอใหผู้ถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงผา่นสื ออิเลก็ทรอนิกส์  

 ที ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และลงมติ ดงันี  
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มติของท่ีประชุม 

ที ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั งที   /      เมื อวนัที     กรกฎาคม      ตามที เสนอ ด้วย

คะแนนเสียง ดงันี  

ผูถื้อหุ้นที เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 982,939,613 เสียง มีผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียง 

  เห็นดว้ย  จาํนวน  982,717,963  เสียง คิดเป็นร้อยละ*     99.9775 

  ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 

    งดออกเสียง  จาํนวน          221,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ*       0.0225 

             บตัรเสีย  จาํนวน         0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 

ประธานฯ     ขอให้นายวิบูลย ์อุตสาหจิต ประธานเจา้หนา้ที บริหารของบริษทั สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในรอบปี 2567 ใหที้ ประชุมทราบ 

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2567 ต่อที 

ประชุม ดงันี  

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2567 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

ประจําปี  2567 (56-1 One Report) ที ได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพ ร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั งนี                     

(QR Code) โครงส้างของบริษทัฯ ในปีที ผ่านมาก็ยงัเหมือนเดิมที เนน้ที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจเวลเนสเป็นหลกั 

โดยมีธุรกิจสปาเป็นหลกั ดาํเนินการใหบ้ริการสปาในแบรนด ์  แบรนด ์ดงันี   

 .ระรินจินดา 

 .เลท็ส์ รีแลก็ซ์  

 .บา้นสวนมาสสาจ  

นอกจากนี ยงัมีธุรกิจในเครือ ที ดาํเนินธุรกิจสนบัสนุนซึ งกนัและกนัที เกี ยวขอ้งกบัธุรกิจสปา เช่น 

บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั (SWL) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สปา เพื อใชใ้นธุรกิจสปา

ของบริษทัฯ รวมถึงการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์บบปลีก บริษทั สยามเวลเนส เอด็ยูเคชั น จาํกดั (SWE) ดาํเนิน

ธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนนวดไทยและสปา เพื อผลิตบุคลากรสําหรับการให้บริการในสาขาและเพื อ

สนับสนุนธุรกิจสปาของบริษทั และบริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั (SWR) ดาํเนินธุรกิจโรงแรม ชื อ 

โรงแรมระรินจินดา รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ และรับบริหารโรงแรมให้กบัโรงแรมระรินวิลล่าส์ รวมถึง

ธุรกิจร้านอาหารภายใตชื้ อ “Deck One” ที จงัหวดัเชียงใหม่ และมีร้านกาแฟชื อ “ORB Café” ปัจจุบันมี
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ทั งหมด 3 สาขาที จงัหวดัเชียงใหม่ เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจ

เกี ยวกบัเรื องอื น ๆ ซึ งประกอบธุรกิจเกี ยวกบัออนเซ็น และคลินิกกายภาพบาํบดั ภายใตชื้ อ “Stretch me 

Clinic” รวมถึงบริการดูแลผิวหนา้เกี ยวกบัผิวหนา้ ภายใตชื้ อ “ดร.สปิลเล่อร์”  

สรุป ณ สิ นปี 2567 บริษทัมีสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั งสิ น 78 สาขา เป็นสาขาใน

ประเทศ 76 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขาในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งเป็นแบรนดต่์างๆดงันี  

- แบรนด ์ระรินจินดา เวลเนส สปา จาํนวน 2 สาขา 

- แบรนด ์เลท็ส์ รีแลก็ซ์ สปา จาํนวน 58 สาขาในประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ 

- แบรนด ์บา้นสวนมาสสาจ จาํนวน 8 สาขา 

- ธุรกิจคลินิกแบรนด ์สเตรชมีคลินิก จาํนวน 6 สาขา  

- ธุรกิจซาลอนสาํหรับนวดหนา้แบรนด ์ดร.สปิลเลอร์ จาํนวน 2 สาขา 

โดยแต่ละแบรนดมี์งบการลงทุน และค่าใชจ่้ายของลูกคา้ต่อคน รายละเอียดดงัต่อไปนี  

แบรนด์ระรินจินดา เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม การลงทุนสาขาละประมาณ    ลา้นบาท และ

ลูกคา้ที เขา้มาใชบ้ริการต่อคนเฉลี ยค่าใชจ่้ายประมาณ 2,275 บาท  

แบรนด์ เล็ทส์ รีแล็กซ์ เป็นแบรนดส์ปา Affordable luxury การลงทุนสาขาละประมาณ   -   ลา้นบาท 

และลูกคา้ที เขา้มาใชบ้ริการต่อคนเฉลี ยค่าใชจ่้ายประมาณ  ,    บาท  

แบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ เป็นแบรนด์ Neighbourhood Massage and Spa การลงทุนสาขาละ

ประมาณ    ลา้นบาท และลูกคา้ที เขา้มาใชบ้ริการต่อคนเฉลี ยค่าใชจ่้ายประมาณ     บาท  

แบรนด์ สเตรชมี คลินิกกายภาพบาํบดั การลงทุนสาขาละประมาณ  -  ลา้นบาท และลูกคา้ที เขา้

มาใชบ้ริการต่อคนเฉลี ยประมาณ  ,    บาท  

แบรนด์ ดร.สปิลเล่อร์ การลงทุนสาขาละ  -  ลา้นบาท และลูกคา้ที เขา้มาใช้บริการต่อคนเฉลี ย

ประมาณ  ,    บาท  

ในปี      ที ผ่านมา บริษทัฯ มีการเปิดสาขาเพิ มเติมภายในประเทศจาํนวน 6 สาขา ไดแ้ก่ เล็ทส์ 

รีแล็กซ์ สาขาเวลเนสมี บางนา, เล็ทส์ รีแล็กซ์ สาขาสุขุมวิท 14, เล็ทส์ รีแล็กซ์ สาขาไอคอน เจริญนคร, 

เล็ทส์ รีแล็กซ์ สาขาโรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ กะรน ภูเก็ต, เล็ทส์ รีแล็กซ์ สาขาเซ็นทราร่า อนัดา บีช และ 

เล็ทส์ รีแล็กซ์ สาขาเซ็นทราร่า อนัดา เดวี และแมว้่าจาํนวนของนกัท่องเที ยวชาวจีนในปี 2567 อาจชะลอ

ตวัลง แต่ไดมี้นกัท่องเที ยวกลุ่มใหม่จากภูมิภาคตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศในยุโรปเขา้มาทดแทน

ในระดบัหนึ ง  

ในส่วนของรายไดใ้นปี      บริษทัฯ สามารถทาํผลประกอบการไดค้่อนขา้งดี โดยมีรายไดร้วม 

 ,    ลา้นบาท เพิ มขึ นประมาณ 13.56% เมื อเทียบกบัปีที ผ่านมา กาํไรก่อนดอกเบี ย ภาษี ค่าเสื อม และ

ค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) อยู่ที      ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรก่อนดอกเบี ย ภาษี ค่าเสื อม และค่าตัด
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จาํหน่าย (EBITDA) ที    . % ขณะที มีกาํไรสุทธิ     ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ   . % จาก

รายไดร้วม  

เมื อวนัที     กันยายน      บริษทัฯ ได้ยา้ยจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที ยว ภายใต้

หมวดธุรกิจ Tourism Algorithm ซึ งนับเป็นอีกหนึ งกา้วสําคญัของบริษทัฯ ในการเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย์

ขนาดใหญ่ 

ในปี      บริษทัฯ ไดร้างวลัและการยอมรับในระดบัอุตสาหกรรมจาํนวนมาก โดยไดรั้บรางวลั 

Day/Club Spa of the Year จากงาน Asia Pacific Spa & Wellness Coalition (APSWC) 2024 รวมถึงไดรั้บ 

   รางวลั จากงาน Thai World Class Spa และนวดไทยพรีเมี ยม ซึ งสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสูงของบริการ นอกจากนี ยังได้รับรางวัล Outstanging CEO และรางวัล Outstanding Investor 

Relations (IR) จากงาน IAA Awards      อีกดว้ย 

ส่วนการปฎิบติัในนโยบายต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชั น บริษทัฯ มีนโนบายต่อตา้นทุจริตและการจ่าย

สินบนภายใตห้ลกัการ ดงันี  

 ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือรับทรัพยสิ์นใดที ส่อไปในทางจูงใจให้

ปฎิบติั หรือละเวน้การปฎิบติัหนา้ที ในทางที มิชอบ หรืออาจทาํให้บริษทัฯเสียประโยชน์

อนัชอบธรรม 

 พนกังานพึงละเวน้การเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพื อจูง

ใจให้ผูน้ั นกระทาํ หรือละเวน้การกระทาํใดที ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่ง

หนา้ที ของตน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิด

กฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ทั งนี  บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั นมาอยา่งต่อเนื องทุกปี  

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่ 

   ในวาระนี  เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพิ มเติม ประธานฯ ในที ประชุมจึงไดแ้จง้ต่อที 

ประชุมวา่สาํหรับวาระนี เป็นวาระเพื อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

  ที ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2567 ตามที นาํเสนอ 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี  2567 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ประธานฯ  ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี ยมอลงกรณ์  หัวหน้าเจา้หน้าที การเงิน และผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการดา้นบญัชีและการเงิน ชี แจงเกี ยวกบัรายละเอียดของงบการเงินประจาํปี       สิ นสุด ณ วนัที  

   ธนัวาคม      ใหที้ ประชุมไดรั้บทราบและพิจารณาอนุมติั 
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นางสาวยลวรรณ เอ่ียมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจา้หน้าที การเงิน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการด้านบญัชีและ

การเงินของบริษทั) รายงานภาพรวมของธุรกิจในปี      ดงันี  

รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565-2567 

                    หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย (ล้านบาท) 2567 2566 2565 

รายได ้ 1,673.13 1,473.29 721.37 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,101.16 1,010.06 630.83 

กาํไร (ขาดทุน) ขั นตน้ 571.97 463.23 80.45 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 170.94 138.69 127.16 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 401.03 324.54 (36.63) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 

ในกิจการร่วมคา้ 
(0.65) (1.33) (0.09) 

ตน้ทุนทางการเงิน (31.62) (46.12) (50.35) 

ภาษีเงินได ้ (59.62) 55.04 (0.97) 

กาํไรสุทธิ 309.14 332.14 (88.03) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 309.14 332.14 (88.03) 

รายการอื นๆ - - 38.54 

กาํไรเบด็เสร็จ 309.14 332.14 (49.49) 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ 

หน่วย:ล้านบาท 

สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2567 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มข้ึน (ลดลง) % 

สินทรัพยร์วม 2,136 1,973 163 8 

หนี สินรวม 938 1,072 (134) -13 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,198 901 297 33 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ 

หน่วย:ล้านบาท 

สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2567 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มข้ึน (ลดลง) % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158 252 (94) -37 

ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื น 33 29 4 14 

สินคา้คงเหลือ 49 43 6 14 

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,175 954 221 23 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 535 471 64 14 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ 

หน่วย:ล้านบาท 

สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2567 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มข้ึน (ลดลง) % 

เงินกูย้มืระยะสั น - 43 (43) -100 

เงินกูย้มืระยะยาว 100 271 (171) -63 

หนี สินตามสัญญาเช่าทั งหมด 607 544 63 12 

หนี สินผลประโยชน์พนกังาน 4 5 (1) -20 

 

ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่  

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้น ไดส่้งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมไดอ่้านคาํถามในที ประชุม 

คำถาม ผลประกอบการปี      มีสิ งใดที คิดวา่เขา้เป้า และสิ งใดที คิดวา่ตอ้งปรับปรุงไดอี้ก  

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ ไดชี้ แจงตอบขอ้ซักถามว่าในปีที ผ่านมา บริษทัฯ ตั งเป้าหมายผล

ประกอบการไวที้ ประมาณ 1,700 ลา้นบาท โดยสามารถทาํรายไดไ้ด ้1,683 ลา้นบาท ซึ งก็ถือว่าใกลเ้คียง

กับเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวดัเชียงใหม่ ที ส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ ต้องหยุดดาํเนินการชั วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วนั 

รวมถึงรายไดจ้ากโรงแรมที ลดลงในช่วงที ลูกคา้เขา้พกัจาํนวนมาก โรงแรมจึงตอ้งปิดให้บริการชั วคราว

เช่นกนั 

และหลงัจากสถานการณ์คลี คลาย บริษทัฯ ยงัตอ้งใชเ้วลาในการฟื นฟู กว่านกัท่องเที ยวจะเขา้มา

ในเชียงใหม่ก็ใช้เวลาพอสมควร โดยบริษทัฯ ได้วางแผนปรับปรุงและพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื อง 

ซึ งทีมงานกาํลงัพิจารณาจุดที สามารถปรับปรุงได้เพื อเพิ มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี ยนแปลงที 

รวดเร็วในสภาวะธุรกิจปัจจุบนั  
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นายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมได้อ่านคาํถามในที 

ประชุม 

คำถาม ปี 2567 อตัราภาษี (Tax Rate) ของบริษทัฯ อยู่ตํ ากว่า 20% โดยอยู่ที ประมาณ 16% ส่วนสาํหรับ

ปี 2568 นี  คาดวา่อตัราภาษีจะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2567 หรืออาจกลบัขึ นไปที  20% 

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี แจงตอบขอ้ซักถามว่าสําหรับอตัราภาษี (Tax Rate) ของปีนี  

คาดว่าจะปรับขึ นมาอยู่ที    % หลงัจากปีที แลว้อตัราภาษีอาจจะตํ ากว่า   % เล็กนอ้ย นอกจากนี  บริษทัฯ 

ยงัมี Tax Loss Carryforwards ที เหลืออยูป่ระมาณ    ลา้นบาท 

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น ไดส่้งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมไดอ่้านคาํถามในที ประชุม 

คำถาม  .ทาํไม SSSG เพิ มขึ นเยอะในปี      ไม่ทราบวา่ปีนี จะทาํไดกี้ เปอร์เซ็นต ์ 

   .คาดวา่นกัท่องเที ยวจีนเมื อไหร่จะกลบัมา เราจะแกปั้ญหาอยา่งไรระหวา่งนี  

นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการฯ กล่าวว่าตามที คุณยลวรรณ เอี ยมอลงกรณ์ CFO ไดชี้ แจงเกี ยวกบัเรื อง 

SSSG ของปีที แลว้ สําหรับปีนี  เนื องจาก ก.ล.ต. มีขอ้กาํหนดเรื องของการให้ขอ้มูลที เป็นอนาคต บริษทัฯ 

ไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้จึงตอ้งรอผลประกอบการในวาระถดัไปเพื อใหข้อ้มูลที แม่นยาํและถูกตอ้ง 

เมื อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในท่ีประชุมจึงได้ชี แจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนต่อที ประชุมสําหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี  ตามขอ้บงัคบัของ บริษทั ขอ้    และมาตรา 

    แห่ง พรบ. บริษทัมหาชน กาํหนดให้ “มติของที ประชุมผูถื้อหุ้น นั นให้ชี ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที ประชุมออก

เสียงเพิ มขึ นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงชี ขาด”  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงผ่านสื ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ที ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และลงมติ ดงันี  

มติของท่ีประชุม  

ที ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

อนุมติังบการเงินประจาํปี       สิ นสุด ณ วนัที     ธนัวาคม      ตามที เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี  

 ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น    ,   ,    เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน   982,857,985 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*    99.9775 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน      0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน        221,650    เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*       0.0225 

บตัรเสีย  จาํนวน       0        เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 

ประธานฯ  ขอใหเ้ลขานุการในที ประชุมชี แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัใหแ้ก่

ที ประชุมทราบ  

เลขานุการท่ีประชุม: ดว้ยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า “บริษทัจะจ่ายเงิน

ปันผลไม่ตํ ากว่าร้อยละ    ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี สํารองตามกฎหมาย และสาํรองอื น (ถา้มี) ทั งนี  

โดยคาํนึงถึงความตอ้งการกระแสเงินสด และเงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนและการดาํเนินกิจการใน

อนาคตของบริษทั นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการแกไ้ขเปลี ยนแปลงไดเ้ป็นครั งคราวตามที 

ที ประชุมผูถื้อหุน้หรือที ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติั”  

 ทั งนี  หากมติคณะกรรมการบริษทัฯ ที เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั น ให้นาํเสนอเพื อขออนุมติั

จากที ประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้และรายงานให้ที ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผล

ดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาจากเงินกาํไรของบริษทัฯ เท่านั น ซึ งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด   

เรื อง เงินปันผลและเงินสาํรอง ขอ้ 49 ขอ้ 50 และ ขอ้ 51 

 นอกจากนี  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษทั

มหาชน”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 52 กาํหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไว้

เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ ครั งที   1/2568 เมื  อวนัที   21 กุม ภ า พ ัน ธ์  2568  ไ ด ้มีม ติจ ัด ส ร ร กํา ไ ร สุ ท ธิ ไ ว ้เ ป็ น ทุน

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 10,687,499.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของกาํไรสุทธิหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสม ซึ งจะทาํให้บริษทัมีทุนสํารองจาํนวน 32,062,498.10 บาท ครบถว้นตามที กฎหมายกาํหนด และที 

ประชุมคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ นสุด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2567 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี หักยอดเงิน

ขาดทุนสะสม และสาํรองอื น (ถา้มี) ของงบเฉพาะของบริษทัฯ จาํนวน 312,388,194.37 บาท (สามร้อยสิบสอง

ลา้นสามแสนแปดหมื นแปดพนัหนึ งร้อยเก้าสิบสี บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)  ดังนั น จึงเป็นการสมควรที จะ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี  

อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจาํนวน 

128,249,912.40 บาท (หนึ งร้อยยี สิบแปดลา้นสองแสนสี หมื นเกา้พนัเกา้ร้อยสิบสองบาทสี สิบสตางค)์ หรือ

คิดอตัราการจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 41.05 ของกาํไรสุทธิ  

 โดยที อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ซึ งเงินปันผล

ทั งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที จ่าย ตามอตัราที กฎหมายกาํหนด โดยจะมีการจะจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

วนัที  15 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื อผูถื้อหุ้นที มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที  24 เมษายน 

2568  
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ประธานฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่  

เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในท่ีประชุมจึงได้ชี แจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนต่อที ประชุมว่า มติของที ประชุมผูถ้ือหุ้นนั นให้ชี ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น

ซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที ประชุมออกเสียง

เพิ มขึ นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงชี ขาด ทั งนี  ตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้    และมาตรา     แห่ง พ.ร.บ. 

บริษทัมหาชนฯ พร้อมทั งขอใหที้ ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว 

 ที ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และลงมติ ดงันี  

มติของท่ีประชุม  

ที ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมติัการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในปี 2567 ตามที เสนอมานี  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี  

ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 983,079,635  เสียง 

เห็นดว้ย จาํนวน   982,857,985 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*   99.9775 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน      0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน        221,650 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0225 

บตัรเสีย จาํนวน       0        เสียง  หรือ  คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที ประชุมเป็นผูชี้ แจงเกี ยวกับรายละเอียดการเลือกตั งกรรมการแทน

กรรมการที ออกตามวาระใหที้ ประชุมทราบ 

เลขานุการในท่ีประชุม ชี แจงต่อที ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18 กาํหนดว่า “ในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกครั ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ งในสาม (1/3) ถา้จาํนวนกรรมการ

จะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที สุดกบัส่วนหนึ งในสาม (1/3) กรรมการที 

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทันั นให้ใช้วิธีจบัสลากกนั

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที อยู่ในตาํแหน่งนานที สุดนั นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการที ออกตามวาระนั นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้   

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื อวนัที  8 พฤษภาคม 2557 ดงันั น การ

พน้จากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 ในครั งนี จึง

เป็นกรณีของกรรมการที อยูใ่นตาํแหน่งนานที สุดจาํนวน 3 ท่าน คือ  

 



 13

1. นายวิบูลย ์อุตสาหจิต  กรรมการบริษทั 

    ประธานกรรมการบริหาร 

    ประธานเจา้หนา้ที บริหาร    

2. นางกอบบุญ ศรีชยั   กรรมการอิสระ  

    กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง 

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 

3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์ กรรมการบริษทั     

    กรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 

คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวติัและ ประสบการณ์ของกรรมการ

บริษทั ที ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั ง   ท่านแลว้ เห็นวา่เป็นผูที้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษทั จนบรรลุผลสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบติังานของบริษทัและบุคคลที ไดรั้บการเสนอชื อในครั งนี ไดผ้า่นการพิจารณาตามกระบวนการที บ

ริษกัาํหนด และมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที เกี ยวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

ทั งนี ในส่วนของบุคคลที จะถูกเสนอชื อให้เป็นกรรมการอิสระนั นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไดพ้ิจาณาแลว้เห็นวา่บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนด

ที เกี ยวกบักรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยางเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร

เสนอให้ที ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาเลือกตั งกรรมการบริษทั ที ออกจากตาํแหน่งตามวาระ   ท่านขา้งตน้ 

กลบั เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ ง 

เลขานุการฯ  สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่  

 เมื อไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในท่ีประชุมจึงได้ชี แจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี  

เลขานุการฯ   ทั งนี  เพื อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี มีความโปร่งใส ขอเชิญคุณวิบูลย ์อุตสาหจิต 

คุณกอบบุญ ศรีชยั และคุณฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการที ตอ้งออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมหรือ

ออกจากระบบเพื อให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณา วาระดงักล่าวและจะกลบัเขา้มาในห้องประชุมเพื อดาํเนินการ

ประชุมในวาระถดัไป  และไดชี้ แจงให้ทราบว่าก่อนที จะพิจารณาเลือกตั งกรรมการบริษทั จะขอปิดการ

ลงทะเบียนเป็นการชั วคราว จนกว่าผูถื้อหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี เสร็จเรียบร้อย ทั งนี  เพื อสรุปจาํนวนผู ้

ถือหุ้นที มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวาระนี  ซึ งจะตอ้งเท่ากบัผลรวมของคะแนนเสียงที ออกมาในการ

เลือกตั งกรรมการ และเมื อผูถื้อหุ้นลงคะแนนในวาระนี เรียบร้อยแลว้ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ขอให้ลงคะแนนเสียงทั งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื อ

อิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัเจา้หนา้ที  
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โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    ไดก้าํหนดใหก้ารลงคะแนนสาํหรับวาระนี เป็นดงันี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที ตนถือ 

(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที มีอยู่เลือกตั งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที เลือกตั งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก

นอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

( ) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีที บุคคลซึ งไดรั้บการ

เลือกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั ง

ในครั งนั น ใหผู้เ้ป็นประธานในที ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ขาด  

พร้อมทั งขอให้ที ประชุมพิจารณาและเลือกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ งที ประชุมไดพ้ิจารณา

แลว้และลงมติ ดงันี  

มติของท่ีประชุม 

ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมติั

แต่งตั งกรรมการที ออกตามวาระประจาํปี 2568 ทั ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยเลือกนายวิบูลย ์อุตสาหจิต 

นางกอบบุญ ศรีชยั และนางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ ง 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี  

1. เลือกตั งนายวิบูลย ์อุตสาหจิต กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 844,181,585 เสียง 

เห็นดว้ย จาํนวน  843,959,935  เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*     99.9737 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน      0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000  

งดออกเสียง  จาํนวน         221,650  เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0263  

บตัรเสีย จาํนวน        0        เสียง  หรือ  คิดเป็นร้อยละ*     0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. เลือกตั งนางกอบบุญ ศรีชยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

 ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 983,079,635 เสียง 

  เห็นดว้ย จาํนวน  982,857,985  เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*     99.9775 

  ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน             0 เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน         221,650  เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0225  

  บตัรเสีย จาํนวน        0        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

 *ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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3. เลือกตั งฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 881,297,135 เสียง 

 เห็นดว้ย จาํนวน  881,075,485  เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*     99.9748 

  ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน             0 เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

งดออกเสียง  จาํนวน         221,650  เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0252 

บตัรเสีย จาํนวน        0        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการในท่ีประชุม ไดเ้รียนเชิญนายวิบูลย ์อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชยั และนางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์

กลบัเขา้หอ้งประชุมเพื อดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 

วาระท่ี 6     พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการในที ประชุมชี แจงเกี ยวกบัรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการใหที้ ประชุมทราบ 

เลขานุการในท่ีประชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    และขอ้    ไดก้าํหนดใหที้ ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

เรื องการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ดงันั น จึงมีความ

จาํเป็นจะตอ้งเสนอเรื องค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ใหที้ ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี      พิจารณา  

คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั   ไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ของบริษทั ในปี   67 การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษทั และเปรียบเทียบอา้งอิงกบั ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทั หรือใกลเ้คียงกบั

บริษทั ประกอบกบัขนาดธุรกิจของบริษทั แลว้ เห็นควรให้เสนอให้ที ประชุม ผูถื้อหุ้น พิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี    8 ตามรายละเอียด ดงันี   

 

ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2568 

อัตราท่ีเสนอ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท  

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั งนี  หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง

มากกว่า   ตําแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั นได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที สูงที สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
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ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2568 

อัตราท่ีเสนอ 

ของกรรมการอีก 

(คงเดิม) 

1.2 ค่าเบี ยประชุม 

(ต่อครั ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท 

(คงเดิม) 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั งนี  หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง

มากกว่า   ตําแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั นได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที สูงที สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนในฐานะกรรมการของบริษทัอีก 

(คงเดิม)  

2.2 ค่าเบี ยประชุม 

(ต่อครั ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 

บาท  

(คงเดิม)  

3 ค่าเบี ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบเเทน 

-  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบเเทน 8,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบเเทน  

6,000 บาท 

(คงเดิม) 

4 ค่าเบี ยประชุมกรรมการพิจารณาความเสี ยง - ประธานกรรมการพิจารณาความเสี ยง  ,    บาท 

- กรรมการพิจารณาความเสี ยง  ,    บาท 

(คงเดิม) 
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ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2568 

อัตราท่ีเสนอ 

5 ค่าเบี ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาลและความ

ยั งยนื 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 8,000 บาท 

- กรรมการธรรมาภิบาลและความยั งยนื 6,000 บาท 

(คงเดิม) 

6 โบนสักรรมการ (รวมทุกคน) 2,575,000 บาท 

 
อนึ ง บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที ระบุ

ไวข้า้งตน้เช่นเดียวกบัปี 2567  

ประธานฯ :  หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามประการใด เชิญพิมพข์อ้ซกัถามเขา้มาในระบบ  

  เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถามเขา้มาเพิ มเติม เลขานุการในท่ีประชุม จึงไดชี้ แจงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนต่อที ประชุมว่าในวาระนี  ตามมาตรา    วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนได้

กาํหนดให้ “การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ ง ให้เป็นไปตามมติของที ประชุมผูถื้อหุ้นซึ งประกอบดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุ้นซึ งมาประชุม จึงขอให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงผา่นสื ออิเลก็ทรอนิกส์  

 ที ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และลงมติ ดงันี  

มติของท่ีประชุม 

ที ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุ้นที 

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับ

ค่าตอบแทน ค่าเบี ยประชุมประจาํปี 2568 และเงินโบนสักรรมการประจาํปีงบประมาณ 2567 ตามที เสนอ

มาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี  

ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 983,079,635  เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน   979,953,635      เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*    99.6820  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน      2,904,350        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.2954  

งดออกเสียง  จาํนวน         221,650        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0225  

บตัรเสีย จาํนวน        0        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการในที ประชุมชี แจงเกี ยวกบัรายละเอียดการแต่งตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2568 ใหที้ ประชุมทราบ 

เลขานุการในท่ีประชุม ชี แจงต่อที ประชุมวา่ตามมาตรา     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.      

และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้    กาํหนดใหที้ ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอ

ใหที้ ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั ง  

 ) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       และ/หรือ 

 ) นางสาววิไลพร เชาววิ์วฒัน์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       และ/หรือ 

 ) นางนํ ามนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       

แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีที ไดรั้บการเสนอ

ชื อดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูที้ 

เกี ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยให้คนใดคนหนึ งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท ทั งนี  ได้กําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2568 เป็นจาํนวนเงิน 

1,590,000 บาท  ซึ งเพิ มขึ นจากปี 2567 เป็นเงินจาํนวน 90,000 บาท 

ประธานฯ สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้มาหรือไม่ 

เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถามเขา้มาเพิ มเติม เลขานุการในท่ีประชุม จึงไดชี้ แจงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนต่อที ประชุมว่าในวาระนี  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ    และมาตรา     แห่ง 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.      กาํหนดให้ “มติของที ประชุมผูถื้อหุ้นนั นให้ชี ขาดดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน

ในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงชี ขาด”  จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื อ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ที ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และลงมติ ดงันี  

มติของท่ีประชุม  

ที ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัใหแ้ต่งตั ง 

 ) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       และ/หรือ 

 ) นางสาววิไลพร เชาววิ์วฒัน์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       และ/หรือ 

 ) นางนํ ามนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที       
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แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชี ประจาํปี 2568 รวมทั งสิ นเป็นจาํนวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ งเพิ มขึ นจากค่าสอบบญัชีในปี 2567 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 6 โดยการเพิ มขึ นของค่าสอบบญัชีในครั งนี สอดคลอ้งกบัการเติบโตและขยายตวัของ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ที มีการพฒันาอยา่งต่อเนื องในทุกปี  ตามที เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี   

ทั งนี  บริษทัที เป็นสํานักงานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชื อที เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้ เกี ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ผูถื้อหุน้ที เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั งสิ น 983,079,635 เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน   982,857,985     เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*     99.9775 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน           0       เสียง  หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000  

งดออกเสียง  จาํนวน         221,650       เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0225  

บตัรเสีย จาํนวน        0        เสียง   หรือ คิดเป็นร้อยละ*      0.0000 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ

บ ริ ษั ท  ป ร ะ จํ า ปี  2568 ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที ไ ด้ เ ปิ ด เผ ย ไ ว้ ใ น เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 

(https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/) รวมทั งแจง้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลกัทรัพย ์ตั งแต่วนัที  18 ธนัวาคม 2567 ถึงวนัที  21 กุมภาพนัธ์ 2568 เรื อง การให้สิทธิผูถื้อหุ้น

เสนอวาระการประชุม และเสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 เพื อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เสนอเพิ มวาระการประชุมล่วงหนา้  

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา     วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้    

ไดก้าํหนดให้ผูถื้อหุ้นซึ งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสาม ( / ) ของจาํนวนหุ้นที จาํหน่ายได้

ทั งหมดจะขอใหที้ ประชุมพิจารณาเรื องอื น นอกจากที กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได ้ 

เนื องจากการประชุมในครั งนี เป็นการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการ

ส่งคาํถามจากผูถื้อหุน้เขา้มา 

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมได้อ่านคาํถามในที 

ประชุม 

คำถาม   .อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส   นี  เนื องจากนกัท่องเที ยวจีนลดลง แนวโน้ม

อ่อนตวัลงจากช่วงไตรมาส   ปี      ขนาดไหน 

  .มีคู่แข่งทางภาคเหนือ มาเปิดใกล้ๆ  เลท็ส์ รีแลก็ซ์ สาขาสุขมุวิท    ชื อ Makkha และมีรีวิวที ดีได้

ดาวมากกว่าเลท็ส์ รีแล็กซ์ ทั งใน Google และ Meituan มีลูกคา้ใชบ้ริการหนาแน่นกวา่ ทั งที ราคาค่าบริการ

แพงกว่าเล็ทส์ รีแล็กซ์ ทางบริษทัฯ มีกลยุทธ์รับมือคู่แข่งอย่างไร และปรับปรุงดาว เรตติ ง การรีวิวให้

สูงขึ นอยา่งไร 
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  .สถานการณ์ปัจจุบนั คนจีนมาเที ยวประเทศไทยลดลง การที บริษทัฯตั งเป้า  ,    ลา้นบาทในปี

นี ท้าทายมาก ทําอย่างไรจะบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย แล้วถ้าไม่บรรลุเป้าในแง่ยอดขาย บริษัทฯ 

สามารถเพิ มเปอร์เซ็นต ์GP ลด sg&a ทาํให้กาํไรเติบโตจากปีที แลว้ในสัดส่วนร้อยละ    แทนการ soft ลง 

ของยอดขายไดห้รือไม่ 

  .ทางบริษัทฯ เห็นโอกาส นักท่องเที ยว ในส่วนของประเทศมาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา 

องักฤษ เยอรมนั ญี ปุ่ น ที มาเพิ มขึ นในนี หรือไม่ จะทาํอย่างไรในการเพิ ม demand และ capture ตลาดกลุ่ม

ดงักล่าว 

  .เรามองกลยุทธ์การทาํ JV ,m&a กับคนที มี know how เฉพาะด้าน Wellness แล้ว SPA ดูเรื อง 

operation ร่วมมือกนัสร้าง Business ใหม่อยา่งไร 

  .ในสภาวะตลาดทุนแบบนี  บริษทัฯมีความเห็นเรื อง Valuation ตวับริษทัอย่างไร และบริษทัมี

มองแผน share buy back ไวห้รือไม่ หรือ ทางกรรมการอยากซื อในนามส่วนตวัเพิ มขึ นไวห้รือไม่ เพื อ

อนาคตถา้เรามีความจาํเป็นตอ้ง raise fund โดยใช ้equity จะได ้valuation ที ดีขึ น  

  .ขอมุมมอง ผูบ้ริหารมีมุมมองต่อนักท่องเที ยวจีนที ไปญี ปุ่ น และเวียตนามมากขึ น แลว้มาไทย

ลดลงอย่างมาก เป็นเรื องถาวรหรือไม่ หรือเป็นระยะยาว new normal ที จาํนวนนักท่องเที ยวจีนจะไม่

กลบัไปช่วงก่อน covid แลว้ และเมื อมาลดลง จาํนวนลูกคา้เราก็ลดลงแลว้ตอ้งยอมรับว่าจีนเป็นจาํนวน

เยอะสุด ภาพใหญ่เหมือนเราสูญเสียความไดเ้ปรียบในดา้นความน่าเที ยวกบัชาวจีน 

  .มุมมองภาพรวมของภาพรวมผลงานตน้ปีนี  พึงพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

 9.บริษทัฯเคยคาํนวณมูลค่า brand เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา ว่าแบรนด์นี ควรมีมูลค่าเท่าไหร่ มีตวัชี วดั

การเป็นที รู้จกัในไทย ต่างชาติ และความรู้สึกต่อแบรนดนี์ เป็นอยา่งไร มีความเป็น stickiness ขนาดไหน 

นางสาวตรีนุช ตั้งกอบลาภ ผู้ถือหุ้น ส่งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมไดอ่้านคาํถามในที ประชุม 

คำถาม   .ในปีนี  ทางบริษทัฯ ตั งใจขยายสาขาในโซนกรุงเทพมหานคร หรือนอกกรุงเทพมหานคร  

  .บริษทัฯคาดว่าสถานการณ์การท่องเที ยวจีนจะเริ มกลบัมาปกติในช่วงไหน เพราะอะไร และ

สถานการณ์นกัท่องเที ยวจีนที ลดลงในปัจจุบนั มีผลกระทบต่อบริษทัมากนอ้ยแค่ไหน 

นายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น ส่งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมไดอ่้านคาํถามในที ประชุม 

คำถาม   .ช่วงนี นกัท่องเที ยวมานอ้ยลง บริษทัฯมีความกงัวลหรือไม่ อยา่งไร 

  .จะตอ้งมีการ revise แผนการขยายสาขาหรือไม่ เนื องจากนักท่องเที ยวน้อยลง /และหากขยาย

นอ้ยลง จะมีโอกาสเพิ ม payout ratio หรือไม่ 

  .เล็ทส์ รีแล็กซ์ ออนเซ็น สาขาลุมพินี ตั งแต่เปิดให้บริการมามีผลตอบรับอยา่งไรบา้ง และคาดว่า

จะสามารถทาํกาํไรบรรทดัสุดทา้ยไดภ้ายในกี เดือน และตน้ทุนกี ปี 

  .บริษทัฯ ตอ้งการมีออนเซ็นกี แห่ง ภายในกี ปี แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั อย่างไร 

เงินลงทุนสาขาละเท่าไหร่ 
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นายวรเจตน์ ชัยวิรัตนะ ผู้ถือหุ้น ส่งคาํถามเขา้มา โดยประธานในที ประชุมไดอ่้านคาํถามในที ประชุม 

คำถาม   .ปัญหานกัท่องเที ยวไทยซบเซา 

  .นกัท่องเที ยวจีนแมส้ัดส่วนลดลง แต่ก็ยงัสาํคญัที สุดอยูน่ั น นกัท่องเที ยวจีนก็ซบเซาอยา่งมาก 

  .เศรษฐกิจโลกและการท่องเที ยวอาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และ traffic ของ

ประเทศสหรับอเมริกา  จากปัญหาดงักล่าวอยากทราบว่าบริษทัมีกลยุทธ์ในการแกไ้ขเพื อการเติบโตของ

บริษทัอยา่งไร และมีเป้าหมายเติบโต หรือดัผลของกลยทุธ์ที วางแผนไวอ้ยา่งไรบา้ง 

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า ในวาระนี มีผูถื้อหุ้นสอบถามจาํนวน    คาํถามเกี ยวกบั

ภาพรวมผลงานของตน้ปี มุมมองของนักท่องเที ยวในปีนี  สภาพตลาดทุน และแนวโน้มผลประกอบการ 

ซึ งบริษทัฯ ขอเรียนชี แจงว่าเนื องจากขอ้มูลที เกี ยวขอ้งกบัประมาณการณ์ผลประกอบการในอนาคต เช่น 

รายไดห้รือกาํไร ยงัไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่สามารถให้รายละเอียด

ในที ประชุมนี ได ้เพื อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฎิบติัที ทางสํานกังาน ก.ล.ต.แนะนาํ และเพื อความเป็นธรรม

กับผูล้งทุนทุกกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีแผนที จะดาํเนินการติดตามกลยุทธ์ที ได้แจ้งไว ้แลว้ใน

รายงานประจาํปี และยงัคงมุ่งมั นดาํเนินงานตามแผนงานอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั งเปิดเผยขอ้มูลที เกี ยวขอ้ง

อยา่งครบถว้นและเท่าเทียมกนัทางช่องทางที เหมาะสมตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ 

นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริษัทฯ กล่าววา่มีคาํถามเพิ มเติมอีก 3-4 คาํถาม ซึ งไปในทางเดียวกนักบั

ที คุณวิบูลยไ์ดชี้ แจงไปแลว้เกี ยวกบัภาพรวมของอนาคต และการเปิดสาขา ดงันั น ขออนุญาตเรียนคาํตอบ

ตามที คุณวิบูลยไ์ดชี้ แจงไปก่อนหนา้นี  

ประธานฯ  เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเขา้มาเพิ มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ทีมงาน ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และหากผูถื้อหุน้มีคาํถามหลงัจากการประชุมนี  

สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไป ยังเลขานุการบริษัท โทรศัพ ท์  02-6416619-20 ห รือที  E-mail: 

prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผา่นสื ออิเลก็ทรอนิกส์  

 

 

 

                                                                                        (นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ) 

          ประธานในที ประชุม 

 

 

 (นายปริญ เอกมโนชยั) 

             เลขานุการบริษทั 

      ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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